



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๐๐๘
ที่ ตร ๐๐๐๙/ว ๓๓๗๒ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม เกษตรอำเภอทุกอำเภอ






ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) หรือผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (www.ect.go.th) โดยการรับฟังความคิดเห็นมีกรอบระยะเวลาการประเมินตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗

สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ขอความร่วมมือท่านและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมแสดงความเห็นตามแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ตาม QR Code ที่ส่งมาด้วย ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗





จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

(นายวินัย ชัยนัย)
เกษตรจังหวัดตราด

QR Code เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น
ในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

<p>คิวอาร์โค้ด (QR Code) แบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th))</p>	
<p>คิวอาร์โค้ด (QR Code) แบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (www.ect.go.th))</p>	
<p>คิวอาร์โค้ด (QR Code) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗</p>	
<p>คิวอาร์โค้ด (QR Code) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	
<p>คิวอาร์โค้ด (QR Code) คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	

QR Code เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น
ในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

<p>คิวอาร์โค้ด (QR Code) แบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th))</p>	
<p>คิวอาร์โค้ด (QR Code) แบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (www.ect.go.th))</p>	
<p>คิวอาร์โค้ด (QR Code) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗</p>	
<p>คิวอาร์โค้ด (QR Code) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	

คิวอาร์โค้ด (QR Code) พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖



คิวอาร์โค้ด (QR Code) คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๖

